

## I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau:

Trên thế giới này có quá nhiều sách dạy con người tương tác và giao tiếp, dạy chúng ta làm thế nào để trở thành một “Cao thủ thuyết phục”, “Chuyên gia đàm phán”...., nhưng lại không có sách nào dạy chúng ta “Làm thế nào để đối thoại với chính mình”. Khi bạn bắt đầu hiểu được tất cả những thứ bên trong của bản thân, bạn sẽ nhận được sự tin nhiệm và yêu mến của người khác một cách rất tự nhiên. Nếu như không hiểu được chính mình, bạn sẽ khiến nội tâm bị nhiễu loạn, làm nguy hại đến môi trường giao tiếp với mọi người. Sự tương tác giả dối với người khác sẽ là mầm họa lớn nhất khiến cho bạn tự trách mình và trách người, nó cũng là mầm mống tạo ra những giông bão cả phía bên trong và bên ngoài của bạn.

Sự đối nhân xử thế rất quan trọng! Nhưng bạn bắt buộc phải hiểu được chính mình, giao tiếp với chính mình, thì lúc đó bạn mới hiểu và tương tác lành mạnh với người khác. Biết được bản thân cần gì, bạn mới biết được người khác cần gì. Điều này sẽ giúp ích cho hành trình xuất phát lại từ đầu của sự nghiệp cũng như sự điều chỉnh lại trong gia đình, tất cả đều bắt đầu từ việc bạn buộc phải hiểu được chính mình!

(Lư Tô Vỹ, *Con không ngốc, con chỉ thông minh theo một cách khác*, NXB Dân trí, 2017, tr. 206, 207)

Thực hiện các yêu cầu:

**Câu 1:** Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.

**Câu 2:** Theo tác giả, trên thế giới có quá nhiều loại sách nào và còn thiếu loại sách nào?

**Câu 3:** Theo anh/ chị vì sao tác giả lại cho rằng: “Biết được bản thân cần gì, bạn mới biết được người khác cần gì”?

**Câu 4:** Anh/ chị hãy trình bày suy nghĩ của bản thân về thông điệp, ý nghĩa mà tác giả gửi gắm trong câu: “Sự đối nhân xử thế rất quan trọng! Nhưng bạn bắt buộc phải hiểu được chính mình, giao tiếp với chính mình, thì lúc đó bạn mới hiểu và tương tác lành mạnh với người khác.?”

## II. LÀM VĂN (7,0 điểm)

**Câu 1. (2,0 điểm)**

Từ nội dung đoạn trích ở phần đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/ chị về **ý nghĩa của việc hiểu mình và hiểu người**.

**Câu 2. (5,0 điểm)**

Phân tích bài thơ “Thương vợ” (Trần Tế Xương)